

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๘๑๘.๑/๑๓๓๓ ๑๕



กวก. ๘๓, ๓
4 ต.ค. ๖7
15.204

สค. (eMail)

ส่ง : กวก.

รับที่ : ๘10386/67

4 ต.ค. 2567 เวลา 15.30 น.



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (โครงการ TIEC) ระยะที่ ๓.๑ (ภายใต้โครงการ TIEC ระยะที่ ๓)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๑๖๕
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า กระทรวงพลังงานได้เสนอเรื่อง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (โครงการ TIEC) ระยะที่ ๓.๑ (ภายใต้โครงการ TIEC ระยะที่ ๓) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ วงเงินลงทุน ๓๘,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการแล้ว แต่มีการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับปริมาณพลังงานทดแทนในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งลดผลกระทบจากการพาดผ่านพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่าโซน C) โดยยังคงมีวงเงินลงทุนเท่าเดิม นอกจากนี้ โครงการฯ จะช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับโครงการพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของประเทศ อีกทั้งเพิ่มความสามารถในการส่งพลังงานไฟฟ้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ไปยังศูนย์กลางความต้องการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างไรก็ตาม โครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศจากการซื้ออุปกรณ์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลต่อวงเงินลงทุนของโครงการฯ จึงขอให้ กฟผ. ให้ความสำคัญกับการประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าว และบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อควบคุมวงเงินลงทุนให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนงานที่กำหนด ขอให้ กฟผ. นำบทเรียน/ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งเตรียมการในขั้นตอนต่างๆ และประสานงานกับหน่วยงานผู้อนุญาตใช้พื้นที่อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เพื่อให้ระบบส่งไฟฟ้าของประเทศในภาพรวมมีเสถียรภาพและมั่นคง กฟผ. ควรพิจารณาแนวทางการลงทุนและพัฒนาศักยภาพของระบบส่งไฟฟ้าของประเทศในอนาคตให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตไฟฟ้าและรองรับความผันผวนจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณพลังงานหมุนเวียน


/๒. สำหรับ ...

๒. สำหรับแหล่งเงินทุนโครงการฯ ให้ กฟผ. พิจารณาใช้เงินรายได้ในการลงทุนเป็นลำดับแรก เพื่อลดความเสี่ยงจากภาระหนี้ขององค์กรในระยะยาว โดยหาก กฟผ. มีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อสมทบกับรายได้สำหรับลงทุนในโครงการ กระทรวงการคลังจะไม่ค้ำประกัน เนื่องจาก กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงทางการเงินสูง มีความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ ขอให้ กฟผ. วางแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับความพร้อมของโครงการ ฐานะการเงิน และสถานะตลาดการเงินในขณะนั้น รวมถึงพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ และผลตอบแทนของโครงการ นอกจากนี้ ในปัจจุบันนักลงทุนให้ความสำคัญกับการลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรที่มีการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดความยั่งยืน หรือ ESG (Environment Social และ Governance) ดังนั้น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน กฟผ. จึงควรพิจารณาการระดมทุนโดยเครื่องมือการกู้เงินที่เกี่ยวกับความยั่งยืน เช่น การออกพันธบัตรด้านความยั่งยืน หรือ ESG Bond เป็นต้น

๓. กฟผ. ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการแล้ว ขอให้ กฟผ. จัดทำแผนการกู้เงินเพื่อบรรจุเงินกู้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินตามความเหมาะสมและความจำเป็นต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการกำกับและติดตามประเมินผล ขอให้ กฟผ. จัดส่งรายละเอียดข้อมูลโครงการพัฒนา และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการพัฒนาผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศตามที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนดภายในทศสัปดาห์นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินโครงการ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศดังกล่าว เป็นรายเดือนภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไป ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนาและโครงการ ข้อ ๗ (๑) รวมทั้งให้ กฟผ. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย (Sustainable Development Goals : SDGs)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชัย ชุณหวิชัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๕๘๘๐ ต่อ ๖๑๑๑๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@sepo.go.th